



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1546 23 tháng 2 năm 2025

Tâm Thanh

*Tâm thanh bình đẳng qui đường tiến
Sắc sắc tương giao thanh trước tiến
Biến đổi vô cùng pháp pháp xuyên
Hành thông tự đạt pháp phân huyền*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Sự đóng góp xây dựng đại sự chung có hữu ích gì không ?*
- 2) Thương tình là phải thương làm sao ?*
- 3) Nơi nào thanh tịnh nhất của bộ đầu ?*
- 4) Sự thanh tịnh đồng nhất có thể đem lại sự hòa bình hay không ?*
- 5) Liên hệ luồng điện cái của càn khôn vũ trụ thì phải liên hệ làm sao ?*
- 6) Nguyên do gì hiểu được tâm trạng của người ở xa ?*
- 7) Luồng điện tương giao là sao ?*

1) Atlantic city, 27/11/98 3 : 00 AM

Hỏi : Sự đóng góp xây dựng đại sự chung có hữu ích gì không ?

Đáp : Thừa sự đóng góp hữu ích cho đại sự chung rất hữu ích cho hậu thế, hạnh đức vô biên, Trời Phật chứng tâm, không khác gì hoa nở nghìn năm không héo dẫu Trời dẫu Phật, việc làm thật sự có ý nghĩa, thật sự xây dựng không oan uổng

Kệ :

*Thực hành hướng tượng về nguồn
Thế thái nhơn tình tự dứt luôn
Thành thật thương yêu cùng cảm xúc
Thành tâm đóng góp tự về nguồn*

2) Atlantic city, 28/11/98 7 : 15 AM

Hỏi : Thương tình là phải thương làm sao ?

Đáp : Thừa thương tình là phải dẫn thân trong khổ, thì mới rõ sự liên hệ giữa tình người và tình người, thức tâm mới phát triển tâm từ bi, bằng lòng tha thứ và thương yêu thì mới rõ giá trị thương tình liên hệ cùng Trời Đất. Ở trên đời này chỉ có Trời Đất và đạo liên hệ với nhau không ngừng nghỉ

Kệ :

*Thương tình liên hệ triền miên tịnh
Giá trị thâm sâu rõ chính mình
Liên hệ không ngừng trong mỗi đạo
Thành tâm tu luyện rõ tình xinh*

3) Montréal, 29/11/98 12 : 00 AM

Hỏi : Nơi nào thanh tịnh nhất của bộ đầu ?

Đáp : Thừa trung tâm bộ đầu liên hệ với điện giới, nơi đó thanh tịnh và sáng nhất

Kệ :

*Trung tâm điện giới quang hành tiến
Giải tỏa bình an chẳng có phiền
Quyển luyến tình Trời không giờ dứt
Thâm tu thanh tịnh thật là yên*

4) Montréal, 30/11/98 7 : 20 AM

Hỏi : Sự thanh tịnh đồng nhất có thể đem lại sự hòa bình hay không ?

Đáp : Thừa điển tâm hội nhập với thiên giới sáng tỏa toàn thân, ánh sáng sẽ đem lại hòa bình và ổn định

Kệ :

*Thân hình phát sáng ý càng minh
Hiếu điển tâm linh lại giúp mình
Qui hội tình người không bờ ngỡ
Thành tâm phục vụ triển tâm linh*

5) Montréal, 01/12/98 9 : 15 AM

Hỏi : Liên hệ luồng điển cái của càn khôn vũ trụ thì phải liên hệ làm sao ?

Đáp : Thừa liên hệ luồng điển cái càn khôn vũ trụ, bằng cách hành pháp khai thông đốc mạch, tức là luồng điển căn bản của xương sống thông lên trung tim bộ đầu rút thẳng đi lên. Những chuyện gì bất an hướng tâm nơi đó sẽ giải quyết, khi nóng giận trung tâm điển quang sẽ phát sáng, sẽ thấy rõ diệu pháp là tha thứ và thương yêu là giá trị

Kệ :

*Qui nguyên giềng mối sống an yên
Chẳng có buồn phiền vẫn tạo duyên
Đời đạo song tu đồng điển tiến
Khai tâm mở tánh rõ duyên tiền*

6) Montréal, 02/12/98 4 : 24 AM

Hỏi : Nguyên do gì hiểu được tâm trạng của người ở xa ?

Đáp : Thừa thực hành chung pháp thì từ trường phát triển như nhau, đồng điển tương hành tương trợ, rất khó xa cách, từ trường phát triển rất dễ cảm thông

Kệ :

*Một lòng tu tiến chẳng lòng vòng
Phát triển tâm linh chẳng ước mong
Cách cảm thần giao không bị động
Tình thương đạo đức từ ngoài trong*

7) Montréal, 03/12/98 2 : 13 AM

Hỏi : Luồng điển tương giao là sao ?

Đáp : Thừa tu thực hành chung một đường lối sẽ được tương giao trong thanh tịnh, quý mến nhau trong thâm tình cởi mở

Kệ :

*Chung hành điển giải tiến thân tu
Phá chấp giải mê lại giải mù
Tâm đạo dồi dào trong tiến hóa
Quý yêu muôn loại chẳng mê mù*

Tạ từ bạn đạo bốn phương

Nhớ thương ôm ấp bao nhiêu ngày
Thực hiện thương yêu rõ pháp hay
Đại đạo phân minh đồng giải trước
Tâm linh cởi mở cảm vui vầy.

Vui vầy trước phút chia tay
Đại nguyện tự phát thân này sửa tu
Chẳng còn ôm giữ ý ngu
Tự mình thức giác tròng tu hoài hoài
Cần khôn vũ trụ an bài
Chuyển cho muôn loại tiến hoài không ngưng
Bên trong thanh tịnh từ từng
Quy hòa chơn khí sáng bừng nội tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
[Bên trong] quy một tự thâm tiến tu
Chẳng còn loạn động tạo mù
Bền tâm vững chí an du thiên đình
Nên hư cũng bởi tại mình
Quy y chơn pháp rõ tình Trời ban
Cha yêu rơi lệ hai hàng
Mẹ yêu lại mở con đường thức chơn
Khuyến con dẹp bỏ giận hờn
Trở về chơn giác rõ ơn Cha Trời
Chớ nên lảm lòi lảm lòi
Tạm xa, ôm ấp, đời đời dựng xây
Chẳng còn loạn động thơ ngây
Vui hòa thương nhớ chuyển thay ý Trời.

Lương Sĩ Hằng

Long Beach, 07-07-1985

ngày bế mạc của ĐHVV Quốc Tế Kỳ 4 tại Long Beach, Hoa Kỳ.

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

GIẢNG TẠI THIỀN VIỆN "HAI KHÔNG"

Oroville, California - 08/09/1989

Đức Thầy: Chúng ta sẽ có những ngày vui hợp về tâm linh. Bất cứ ở cõi nào, tâm linh là trên hết; của cải và xác phàm cũng không phải quan trọng bằng tâm linh, cho nên các bạn đã thực hành tu thiền mới thấy rằng óc ta sáng, trí ta minh, đường ta đi rõ rệt; không có một mảy may gì lung lay tâm thức của chúng ta. Quan trọng nhất là phần hồn. Trí chúng ta được sáng, tâm chúng ta được minh thì xứ chúng ta ổn định.

Tất cả anh em tu nơi đây trên một núi thiên nhiên tốt đẹp như thế này, và mọi người hướng về tâm linh thì anh em không có sự cãi cọ, thì chung vui hòa bình, thật sự nhìn nhau trăm triệu người như một, êm lặng tu học, đem lại nguyên khí hòa bình tận độ vạn linh; không phải như cõi thế gian, nhưng mà cõi thiêng liêng người ta cũng rất cần những người có tâm, có trí, tu tiên để tận độ cho các giới.

Hôm nay tôi có dịp may trở về đây, tuổi tác càng ngày càng lớn ... nhưng mà sức sống còn, vẫn còn, vẫn có cơ hội chung hợp, chung sống với anh em. Trong những giây phút cảm động, linh thiêng, Trời Đất chứng giám tâm thành của tất cả mọi người hiện diện nơi đây; và chúng ta sẽ nguyện đi cho tới đích để giải quyết trận đồ nhiều kiếp mà chúng ta đã bỏ vốn thanh tịnh. Bây giờ chúng ta có cơ hội, có duyên lành, có nơi tốt, có anh em thương yêu, và chúng ta sẽ tiếp tục lấy lại cái của mà chúng ta đã mất từ nhiều kiếp, là của thanh tịnh và từ bi.

Mong các bạn nên cố gắng giữ niềm tin đó và tự trở về với thực chất để cống hiến những người kế tiếp. Chúng ta đau khổ, những người kế tiếp vẫn đau khổ, họ không biết đường lối; và chúng ta đã biết được một phần, chúng ta sẽ hành cho đúng mức và tận độ mọi người. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta nhìn sự đau khổ, không thể nào chúng ta không cảm động.

Mọi người, mọi dân tộc ở thế gian đều đau khổ, không có người nào sung sướng hết, vì họ chưa biết chính họ đã mất cái gì, chỉ bơ vơ tại trần, không hiểu mình đã mất cái gì. Thiếu mà thôi, cho nên trở nên tham; vì cảm thấy thiếu mà tham, thì mỗi người đều tham ở thế gian; mà càng tham thì càng thâm, càng tham thì càng bị sa đọa. Chúng ta ý thức được, và chúng ta bằng lòng tu, giải nghiệp tâm, bỏ sự tranh chấp của tâm đời. Mặc đời tranh chấp, tâm ta thanh tịnh trở về với sự thanh tịnh sẵn có từ xa xưa, ta tiến lên tới vô cùng. Đó là cái mục đích tối hậu của những người tu Vô Vi. Cuối cùng của các bạn nung nấu như vậy, các bạn là sẽ hội nhập vào ánh sáng của Đại Bi mà sống; lúc nào cũng sẽ vui tươi, tốt đẹp; anh em sẽ hòa hợp. Của vô tận chúng ta có mãi mãi trong tâm, chúng ta vẫn có châu báu đeo đầy đủ, không thiếu một món vật gì hết.

Cho nên hôm nay tôi rất vui về đây và rất cảm động nghe qua những lời hát do sự thức tâm mà muốn tiến của các bạn, tôi rất vui mừng! Tôi mong rằng các bạn đang tiếp tục trên con đường thanh tịnh thay vì tranh chấp.

Thành thật cảm ơn các bạn!

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Đức Thầy; kính thưa tất cả quý bạn đạo! Ngày hôm nay chúng con rất vui được Thầy thăm viếng Thiền Viện Hai Không sau một năm dài đối với chúng con, và chúng con rất cảm ơn Thầy đã đến thăm chúng con. Bây giờ con xin mời anh Lý Vĩnh đại diện tất cả các bạn đạo, có vài lời.

Bạn đạoLV: Kính thưa Đức Thầy; kính thưa tất cả quý bạn đạo! Ngày hôm nay là ngày vui của chúng ta được cái cơ duyên quý báu, Đức Thầy đã dành riêng cho chúng ta được 3 ngày sống chung với Đức Thầy trên Thiền Viện Hai Không.

Chúng con xin đội ơn Thầy đã không quản ngại đường xá xa xôi, Thầy đến đây với chúng con và dìu dắt chúng con khai mở thêm tâm thức, để chúng con có được một hành trang vững chắc trên con đường tu học trở về nguồn cội.

Ngày hôm nay chúng con rất sung sướng được tiếp đón Đức Thầy! Chúng con nguyện cố gắng tận dụng thời gian trong ba ngày ngắn ngủi này để lắng nghe sự chỉ dạy của Đức Thầy, và tự quay vào mình, tự tu, tự tiến, để tự sửa những cái lỗi lầm mà chúng con đã tích lũy nhiều kiếp. Chúng con xin nguyện cố gắng trau dồi, và luôn luôn thương yêu nhau và đoàn kết nhau trong tình huynh đệ, do sự đùm bọc yêu thương của Đức Thầy đã dìu dắt chúng con từ bao nhiêu năm nay.

Sự khổ nhọc của Đức Thầy, chúng con xin luôn luôn nguyện ghi nhớ những công ơn này, và nguyện cố gắng làm những gì chúng con có thể làm được tùy theo trình độ anh em chúng con, để cố gắng thực hiện theo sự mong muốn của Đức Thầy đã từ bấy lâu nay.

Ngày hôm nay, con xin đại diện anh em bạn đạo San José thành tâm kính xin cảm ơn Đức Thầy một lần nữa! Và xin Thầy ban huấn từ để chỉ dạy chúng con. Xin mời Thầy!

Đức Thầy: Chúng ta có một ý chí tu học chung tiến hòa bình trong nội thức, dù có xác xa nhưng tâm không xa, lúc nào chúng ta cũng sống trong cái nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Cũng như các bạn tại San José luôn luôn nghe những lời nhắc nhở của tôi, và chính tôi đã thực hành; âm thỉnh đó không phải tôi có nhưng mà Trời cho, các bạn cũng có. Một cái ý nghĩ tốt lành cũng là Đấng Tạo Hóa đã ân ban cho chúng ta một phần thanh nhẹ. Càng tu càng thấy “tôi” rời bỏ được chuyện đời. Các bạn xuất hồn: các bạn dứt khoát rời, rời bỏ, là tâm thức cũng như rời bỏ hết chuyện đời, không có cái nghiệp chướng lôi cuốn nữa... Thì chúng ta đi đâu? Chúng ta về cái quê xưa chốn cũ của chúng ta!

Sự thanh nhẹ, các bạn tu, các bạn thấy hai vai nhẹ nhàng, càng ngày càng nhẹ nhàng. Vì chúng ta dứt bỏ được trần tâm là nhẹ nhàng. Người ôm sự tranh chấp, người đó là ai? Chính chúng ta trước kia, bây giờ chúng ta bỏ công tu nhiều, tự nhiên những phần đó nó phải li khai.

Cho nên, chúng ta trong bạn đạo với nhau, người nào tu được khá thì người đó nhờ. “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc”. Chúng ta mỗi người tự tu, tự tiến, càng ngày càng hướng về con đường thanh nhẹ, thì nghiệp tâm chúng ta được giải. Giải rồi chúng ta đi đâu? Người nhẹ ở tần số đi đâu?

Nhẹ làm Trời, nặng làm Đất. Nhẹ mới có cơ hội về Trời. Nặng cứ quỵên luyến trần gian. Cho nên chúng ta có một cái phương pháp tu, ta giải quyết tất cả những phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Thật lòng tu nó mới có duyên ngộ được tâm linh, tiên hóa.

Tu không có thể xạo được. Đòi thì xạo được, đen bạc xạo được, lường gạt được. Tu không có lường gạt. Chính mình tu cho chính mình mới là không lường gạt. Tu cho mọi người là có thể lường gạt, nói láo.

Tu cho chính mình thì không có đòi hỏi một cái gì, chỉ sửa. Chúng ta có sẵn rồi, sửa, giải, tiến, đi lên, là dứt khoát mọi sự việc. Cho nên ở đời kêu “dứt khoát”, người ta không dứt khoát được. Vì tâm đòi lời cuốn, ô trược, làm sao trí sáng được.

Bây giờ chúng ta mượn được cái pháp niệm Phật. Từ từ... vì chuyện đòi lời cuốn bao nhiêu kiếp, bây giờ chúng ta từ từ giải. Phải dày công, liên tục như vậy thì trí các bạn sẽ sáng, tâm các bạn sẽ minh. Lúc đó thì “nháy mắt” tới nơi. Người ta: “Tôi” nháy mắt tôi thấy được anh đó. Tôi nháy mắt tôi thấy được cảnh kia”... là “tôi” đã dày công bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp lo tu học. “Nháy mắt” tôi mới nhận được cái ánh sáng từ bi. Ánh sáng từ bi, sức mạnh của cả Vũ Trụ, mà tôi có, trong thâm tâm tôi có, mọi người có; cho nên chúng ta biết rằng mọi người có. (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Thần thánh có nhập xác người?

Bạn Đạo : Dạ, xin cảm ơn Thầy ! Vì từ lúc nhỏ con có nghe nhiều cái chuyện làm mọi hoặc là âm binh, hoặc là hồn nhập xác, nói chuyện này, nọ, kia ! Thật sự thì con chưa bao giờ được chính mắt trông thấy ! Vừa rồi thì được nghe cái băng ; thành ra đó là lý do con nêu lên. Nếu mà có phiền, con...

Đức Thầy : Khi Anh hiểu cái đó, Anh nên tránh, vì tất cả, tôi đã nói, “Không có thần, thánh nào nhập xác ô trược ! Xác mình hôi thúi ô trược, không ai nhập ! Nhập là chỉ có ma thôi ! Trong thời buổi này, Thiên Ma xung Thần, Thánh nhiều lắm ! Ông này, ông nọ,

hiều lắm, đầy đây ; cả xứ Việt Nam, cả xứ Philippines cũng vậy : Thánh này, Thánh nọ, không ! Nhưng mà, rốt cuộc hỏi ra, không biết gì hết !

Cho nên, có ở Philippines, tôi có qua cái chùa rất lớn ; người ta cầu cơ, bà con chết về, than thở này kia, kia nọ, viết ra ; rồi có người bạn đạo đi theo tôi, viết mấy chữ : “Ông biết ông ngồi đó là ai không ?” Ông viết ra ; ông viết ra chữ, ông nói : “Chúng tôi không biết thiên !” Chỉ trả lời câu đó thôi !

***Bạn Đạo** : Như vậy, cái chuyện ở trong cái băng kỳ Đại Hội 4 đó, là ma chớ không phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hoặc là...*

Đức Thầy : Dựa vô đó ! Bởi vì cái ý thiện lành, Anh muốn chuyện gì nó dựa vô, nói chuyện đó ! Cho nên, gần đây ở Vancouver có một số người theo Hoàng Sony tu ; rồi bị nhập xác, xưng là “Thượng Đế” ; rồi ông đó ông bán chiếc tàu 30 ngàn, rồi “Đem 30 ngàn đó phục vụ ta đi, rồi ta sẽ kêu người đem tiền bạc cục, cục vô nhà các Con ! Mấy đứa kia, ăn cơm rồi để chén xuống, rồi thiên !” Cứ thiên, thiên ngày đêm ; thiên, đứa nào đứa này khờ hết !

Rồi con vợ thằng Kiên nó mới điện thoại qua, nó nói : “Sao kỳ quá : xuống xưng ‘Thượng Đế’, rồi đòi toàn là, ...cái áo nào cũ, không bận ; mua áo mới, ghế mới, cái gì cũng mới hết ! Mấy chục ngàn ! bây giờ Thầy nghĩ có nên tiếp tục phục vụ ông đó không ?” Tôi nói : “Đưa điện thoại tao nói chuyện với nó !” Tôi nói, nghĩa là, “ Không nên nhập xác bất hợp pháp ! Thời buổi này, cảnh sát cũng biết được tướng của Quý Vị rồi ! Quý Vị không nên làm ầu nữa, há ! Nếu là Thượng Đế, là Mẫu, có đủ quyền năng ! Tôi là tên Lương Sĩ Hằng ở đâu, địa chỉ, số telephone số mấy ? Hiện tại tôi đang ngồi đây chờ Thượng Đế tới bóp cổ đi ; cho phép đó !”

Cái, ở bên đó, bên Vancouver, nó nói : “Thượng Đế gì mà nghe tiếng ông Tám mặt xanh hết trời !” Nó nói như vậy ; tôi nói : “Cứ việc mời Thượng Đế tới bóp cổ đi ! Đừng có bóp cổ cái thằng không biết đạo ; bóp cổ thằng biết đạo, mới là hay !” Cái, nó nói : “Ta, ta không phải ở trên Trời xuống, làm sao ta biết Nhà Ngươi là Phật ?” Tôi nói : “Mày đừng có nói dóc ; mày đâu có biết Trời là chỗ nào ? Trước kia mà Ông Tám Lương Sĩ Hằng ở Việt Nam là đánh Mày rồi, không có để Mày tự nhiên như vậy ! Bây giờ tao cho hay trước 5 phút, nếu mà không rời thể xác này, cảnh sát tới bắt Mày, và tao không có bắt Mày nữa !” Nó nói : “Thôi, cho tao đi, 5 phút nữa, đi !” Năm phút đi luôn ; tới bây giờ chưa về ! Đó ; cho tụi nó chứng minh là ma !

Rồi tôi nói đệ tử của Hoàng Sony, “Mày động tới, nó về nó đánh chết !” Nó nói : “ Hoàng Sony là con quỷ sống ; tao không sợ nó !” Bạn đạo hết hồn hết ! Đứa nào đứa này tỉnh ! Tôi nói : “Bây giờ kêu tụi nó tới, tôi dẫn nó đi lộ !” Đi lộ chung với tôi mấy ngày ; mặt mày tươi sáng ! Nó thấy rõ nó lầm : Tiên, Thánh, Phật là toàn là ma, quỷ không ; không có sự thật.

Ở Thế Gian nhập xác nói bậy, nó không tin ! Rồi nó mới dốc lòng tu ; mặt mày đura nào đura nầy sáng, rồi gia đình vui lại ! Có gì đâu ! Thực tế nó không có gì hết ! Tại mình mê tín dị đoan thôi ; gây loạn cho chính mình ! Tà tâm ! Chớ nếu nó là Thượng Đế thiệt, là tôi nói vậy là nó xẹt luồng điện, là tôi bất tỉnh rồi ! Thấy không ? Tôi trực diện, tôi nói vậy mà : “Cứ làm gì làm, tôi không có sợ !”

Vấn Đạo Tại TĐ Tứ Thông 07/1996

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2025

	Địa điểm	Thời gian
Khóa Sống Chung NIỆM PHẬT	Thiền viện Nhẫn Hòa	9/5/2025 -16/5/2025
Khóa Sống Chung HỘI TỤ NHÂN HIỀN	Huntington Beach CA	16/6/2025 – 20/6/2025
Trại Hè Vô Vi	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2025 -7/7/ 2025
Đại hội Vô Vi 2025 DUYÊN LÀNH TẬN ĐỘ	Thiền viện Hai Không	22/9/2025 /26/9/2025
Khóa Sống Chung QUY HỘI TÌNH NGƯỜI	105 Wright Road Mareeba QLD 4880 Australia	23/9/2025 - 29//2025
Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	25/9/2025 - 28 /9/2025
Khóa Sống Chung TÌNH TRỜI SIÊU DIỆU	Hawaii	01/11/2025 -8/11/2025.

THƯ TỪ LAI VẮNG

31/12/96

Ông Giỏi mến.

Con cảm lai bác sĩ Nguyễn Phát Sơn ở Châteauroux, vì vậy đo tension 18, sau 1 tuần 20.

Mã con ở thấy nhức đầu hay có gì đó. Nay con 55^t con thấy con nó đời chữa trị xong vì tension cao có thể bị liệt... Nên rendez-vous cardiologue 7/Janvier 97.

Mã cả thấy may con ở thien được.

Vậy con làm sao cho có giờ thien để trả nợ đời thien bác cho song, và sau đó con đó bỏ để chết là yên.

Bác sĩ Sơn biết chăm cầu mà nói là o làm được vì tension con cao. Con có mua kine day gym với mua gélules thien uống 3 tuần và như vậy ở mua duy.

Con xin thien được và cho học để đó nó đời.

Lên cảm ơn ông Sơn. Noël và Tết con và các con chúc ông Sơn vui vẻ và đó đời.

(23)

12.01.02-97

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L & H

#7

Sydney 01/02/97

Huê con,

Ông Tám đã nhận được thư con đề ngày 21/12/96 được biết con đang bệnh máu cao, cần phải đi Bác Sĩ liên tục thường xuyên để tìm ra loại thuốc thích ứng cho thể xác của con. Con cần phải uống thuốc chớ chằm cứu không hết đầu. Uống thuốc tension, phải uống liên tục, uống cho tới chết thì nó mới hạ được. Ở bên đó có Bác Sĩ có thể cho thuốc rồi nghiên cứu cái bệnh của con từ đầu xảy đến máu cao. Trong cơ tạng của ta có gan tim thận, bộ phận nào yếu mà mất quân bình mới máu cao, có thể rất nguy hiểm. Xác con mập con cần ăn uống nhẹ, ăn uống loại nhẹ, thanh lọc như ăn trường chay cũng có thể cứu được bệnh. Không nên ăn mặn, cần đi bộ nhiều. Một ngày ít nhất cần đi bộ 1 tiếng đồng hồ. Cần nhứt là thể tháo, nếu tốt đi bơi lội cũng được, mà phải uống thuốc, nếu không uống thuốc nó có thể làm cho tim ngưng đập bất cứ lúc nào, nguy hiểm lắm. Còn về tôi, uống tôi cũng tốt nhưng mà phải uống thường xuyên. Tôi là loại đã thông thiên nhiên cơ tạng của chúng ta, sát trùng và đã thông. Con cố gắng uống và phải đi Bác Sĩ để xin đúng loại thuốc mà thích hợp cho cơ thể của chính con. Vì máu cao không thể thiên được, khi con uống thuốc hạ bớt tension mới thiên được, vì máu cao con không thể nào ngủ được.

Ông Tám liên tục nhận được 2 lá thư của con, con cần hiểu rõ rằng Ông Tám chỉ giúp cho con về tâm linh tu tiến, tự dứt khoát những chuyện trần trược thế gian lôi cuốn từ nhiều kiếp. Tâm con phải dứt khoát mới tu tiến được, chớ Ông Tám không phải là 1 y sĩ trị bệnh cho thuốc men tại thế gian. Con có tu có hành thì mới tự cứu được. Tu mà không hành cũng như người thường thôi, tới lúc chết là phải chết chứ không cứu được. Tu là để cứu phần hồn, niệm Phật liên tục mới giải bỏ nghiệp chương trong nội tâm. Chúc con vui tiến

Quý Thương


Lương Sĩ Hằng

Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali

Ngày 22/12/2024

Thông Báo Tham Dự Khóa Sống Chung - HỘI TỰ NHÂN HIỀN – Hè 2025

Kính gửi quý Bạn Đạo,

Để tạo cơ hội cho các thế hệ đại gia đình Vô Vi giao lưu, gắn kết tình cảm và học hỏi tu tập, Hội Ái Hữu Vô Vi (Nam California) kính mời quý Bạn Đạo gần xa tham gia Khóa Sống Chung Vô Vi, với chủ đề **Hội Tự Nhân Hiền**, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 6 năm 2025, tại khách sạn Hyatt Regency bên bờ biển Huntington Beach, California.

*HỘI TỰ NHÂN HIỀN
HỘI ngộ chung vui học bạc bàn
TỰ tan duyên hợp đến rồi đi
NHÂN hiền học tiến ba ngày hội
HIỀN đức nhờ tu chuyển đổi hiền
-Lê Thị Lệ Hoa-*

Khóa sống chung được Mạnh Thường Quân tài trợ hơn nửa giá tiền cho mọi độ tuổi, áp dụng ưu đãi hoàn toàn miễn phí cho người già trên 90 tuổi và trẻ em dưới 12 tuổi đi chung cùng cha mẹ, đồng thời giảm giá cho người trên 80 tuổi.

Đây là dịp ghi danh để chúng ta cùng nhau sống trong không gian hòa hợp, lắng đọng tâm tư và sẻ chia những giá trị chân thật trong cuộc sống, với khí hậu ôn hòa, thanh nhẹ của bờ biển miền Nam California tươi đẹp. Khóa sống chung đặc biệt hướng đến sự kết nối giữa các thế hệ, với sự tham gia của các bạn trẻ và các vị cao niên, nhằm xây dựng sự hiểu biết và tình thân ái trong cộng đồng Vô Vi. Các hoạt động nhẹ nhàng, từ buổi trò chuyện đến những cuộc gặp gỡ thân tình, sẽ giúp chúng ta làm mới tâm hồn và tìm lại sự bình yên.

Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý Bạn Đạo gần xa tham gia, đặc biệt là các bậc cao niên và các bạn trẻ, để cùng nhau tạo nên một mùa hè tràn ngập ý nghĩa, tình thân và những kỷ niệm đáng nhớ.

Trân trọng,

Lê Thị Lệ Hoa, HT
Hội Ái Hữu Vô Vi (Nam California)

Phiếu ghi danh
Vô Vi 2025 Khóa Sống Chung HỘI TỰ NHÂN HIỀN
Huntington Beach CA
16/06/2025 – 20/06/2025

Họ và Tên:		Nam:	Nữ:
Ngày sanh (dd/mm/yyyy):		Quốc Tịch:	
Passport số/Bằng lái xe:		Hết hạn ngày:	
Địa chỉ:		Thành Phố:	
Tiểu Bang:	Số vùng (Zip code):	Quốc Gia:	
Email:		Điện Thoại:	
Liên Lạc Trong Trường Hợp Khẩn Cấp:			
Họ và Tên:	Điện Thoại:	Quan Hệ:	

Ghi Danh khoá sống chung (5 ngày 4 đêm tại Hyatt Regency - Huntington Beach Resort

Hotel)

Độ tuổi	Phòng chung	Phòng đơn	Số người	Loại Phòng
Người lớn trên 90 tuổi	Miễn phí	Miễn phí		
Người lớn từ 80 đến 89 tuổi	\$800	\$1600		
Người lớn từ 18 đến 79 tuổi	\$998	\$1996		
Trẻ vị thành niên từ 13 đến 17 tuổi	\$450	Không áp dụng		
Trẻ em dưới 12 tuổi	Miễn phí	Không áp dụng		
<p>Nếu quý bạn đạo dự định viếng thăm Thiền Viện Vĩ Kiên vào lúc 9 giờ sáng ngày 20/06, vui lòng đánh dấu vào ô trong cột "Tham Quan" để Ban Tổ Chức thuận tiện trong việc sắp xếp.</p>				Tham Quan

Xin được xếp chung phòng với:

1. _____
2. _____
3. _____

Liên lạc ghi danh:

- Nguyễn Thị Huệ

trusovovi7622@gmail.com

☎ Sđt: +1 (714) 854-4910

☎ **NHÂN VÔ ĐÂY ĐỂ GHI DANH TRỰC TIẾP**

Hoặc <https://vovipath.org>

Ban chuyên vận

1. Nguyễn Hữu Sáng
Sđt: +1 (951) 310-6703
2. Phan Thái
Sđt: +1 (714) 457-0867

Lê phí bao gồm:

- 5 ngày 4 đêm
- 3 ngày ăn (sáng, trưa, chiều)
- Phí dịch vụ khách sạn và chỗ đậu xe (valet)

Thời hạn và Đóng lệ phí:

- Đợt 1: Xin quý bạn đạo đóng **nửa phần tiền** trước ngày 31/01/2025.
- Đợt 2: Xin quý bạn đạo đóng **phần tiền còn lại** trước ngày 08/03/2025.
- Quý bạn đạo có thể đóng trọn lệ phí một lần nếu thuận tiện.
- **Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn đạo hủy bỏ sau ngày 15/04/2025.**
- **Hạn chót ghi danh vào ngày 08/03/2025**

*** Chỉ những bạn đạo đã đăng ký tham gia khóa sống chung mới được phép tham dự.

*** Quý bạn đạo có thể chuẩn bị đồ bơi & "đem đồ đẹp, mang đồ đẹp để chụp hình"

Chương trình sơ lược:

Ngày	Chương trình sơ lược	Bữa ăn
16/06	<ul style="list-style-type: none">• Nhận phòng sau 4 giờ chiều• Hợp mặt ở hội trường vào lúc 6:00 chiều• Chào đón quý bạn đạo và bàn bạc sinh hoạt khóa sống chung• Niệm Phật, thiền chung	Tự túc
17/06	<ul style="list-style-type: none">• Khai mạc khóa sống chung "HỘI TỰ NHÂN HIỀN"• Sinh hoạt tu học, niệm Phật, thiền chung	Bữa sáng (8:00 - 9:00 sáng) Bữa trưa (1:00 - 2:00 trưa) Bữa tối (6:00 - 7:00 chiều)
18/06	<ul style="list-style-type: none">• Sinh hoạt tu học, niệm Phật, thiền chung• Đốt lửa trại trên bãi biển	Bữa sáng (8:00 - 9:00 sáng) Bữa trưa (1:00 - 2:00 trưa) Bữa tối (6:00 - 7:00 chiều)
19/06	<ul style="list-style-type: none">• Sinh hoạt tu học, niệm Phật, thiền chung	Bữa sáng (8:00 - 9:00)

	<ul style="list-style-type: none"> • Văn nghệ và bế mạc khoá sống chung 	sáng) Bữa trưa (1:00 - 2:00 trưa) Bữa tối (6:00 - 7:00 chiều)
20/06	<ul style="list-style-type: none"> • Trả phòng trước 11:00 sáng • Viếng thăm thiền viện Vĩ Kiên vào 9 giờ sáng 	Ăn trưa tại thiền viện Vĩ Kiên

Phiếu ghi danh và lệ phí khoá sống chung xin gửi về:

Tất cả lệ phí tham dự khoá sống chung xin trả bằng US Dollars (USD)

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier's check bằng USD xin đề tên:

Vo-Vi Friendship Association

Ghi chú: KSC 2025

Zelle tại địa chỉ email trusovovi7622@gmail.com (Ghi chú: KSC 2025)

Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:

Vo-Vi Friendship Association

7622 23rd Street, Westminster, CA 92683, U.S.A

[Hyatt Regency - Huntington Beach Resort Hotel](#)

(Nhấn vào để xem video)











THÔNG BÁO VIDEO ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 – TÂM THÀNH TỰ THỨC – BALI 2024

Kính mời quý bạn đạo xem:

1/ Phần 1 – Video Đại Hội Tâm Thành Tự Thức 2024, tại Bali, Indonesia, theo đường link dưới đây:

https://www.phaplyvovi.org/video_collections/dhvvqt-ky-40-tam-thanh-tu-thuc---vo-vi-convention--sincere-heart-and-spiritual-awakening-

Hoặc trên kênh YouTube:

<https://youtu.be/X3pG-HZaiT4>

2/ Video Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy 2024 – “Thầy không quên các con”

https://www.phaplyvovi.org/van_dao_and_loi_cao_y_deps/detail?article=225

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo,

Ban Kỹ Thuật ĐHVQT

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 08, 23-02-2025

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiên tuần này:

Chơn Kinh 11, 12

<https://youtu.be/2QjNvtDFu9I?si=ovW9IXVN84a2Z227>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giềng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

02-2025 Lần đầu giúp 50 phần quà cho dân tộc Hờ Rê -Quảng Ngãi

https://youtu.be/vVpEJjO_Xew?si=5c9FFL6jfW0VrCKS

02-2025 Sinh hoạt các em nghèo vùng xa vùng sâu ngày xuân

https://youtu.be/-7NyuNNh_tw?si=dA0EcEwoZXmgT9Zs

02-2025 Hỗ trợ gia đình nghèo có người chết không hòm chôn

https://youtu.be/rQA_-Yyczs4?si=701FR7F9kosqncsv

Nhà Tình thương ông bà Lã Thanh Long tặng

<https://youtu.be/rKUL1NfUl6I?si=Q1Gw2Qy8vq-cnLvc>

02-2025 Giúp đỡ người già neo đơn hay bệnh tật Hà Tĩnh

<https://youtu.be/NWCvtzkXp6E?si=3GPTRuuWL1nrV2ud>

2-2025 Tặng xe lăn và xe đẩy cho người khuyết tật nghèo Quảng Nam

<https://youtu.be/4eUkoSg1Kjg?si=TSgghFL7xxbT6yeT>

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu – Mục Bé Tám Cuốn 54 câu 1592 tới 1622 - Tháng 7 năm 1994 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/cnNe5YmgEqA?si=bqk6-5XibqQVt5gd> Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số

1546 - Sự đóng góp xây dựng đại sự chung có hữu ích gì không?

<https://youtu.be/qHEIByoHLsY?si=Omu9--VbdfVmiS4D>

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 47 - Sài Gòn, 25-04-1971 Thanh tịnh tu thiền tâm chánh giác

<https://youtu.be/2ta3cn235hU?si=qx8ibU0b73wyqNpG>

80 câu Văn Đạo Đức Thầy tại San Diego 1991

<https://youtu.be/rTKQIL4Adx0?si=7iqUdXkJbJpdx8Y>

Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi phần 1- Nghe Lời Đức Thầy Chúc Tết và Nhận Li Xi

https://youtu.be/HIUefhjKrn4?si=Qb2XQ_Ti2qUUbrNg

Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi phần 2 - Văn Nghệ và Múa Lân

https://youtu.be/4BuCYZpdgcw?si=OOH3XmpJgPELB_-R

Ban video kính mời

LỜI THẦY GIẢNG

TÌM HIỂU : - PHÂN HÒN - THÁNH THAI -

- THIÊN CƠ CẤP BÁCH PHẢI NIỆM PHẬT NGAY TRUNG TIM BỘ

ĐẦU

(Trích : : Văn Đạo Tại TD Bothell WA, USA - Ngày 10 Tháng 1, 1984).

Đức Thầy: Thì bây giờ nghĩa là, muốn biết phân hồn con người, thì mình biết cái thai của đời, cái thai của con người ra đời đó! [12:03]

Thấy không? Cái thai nó nằm ở trong bụng mẹ, chớ gì? Thì lúc chín tháng mười ngày, gần gần chín tháng mười ngày, nó lộn ngược trở lộn lại, nó xuất ra; thấy không?

Nói ở đời: sanh, trụ, thấy hông?

Sanh, trụ, trong tâm nó rồi, à, (nghe không rõ)

Rồi đi tới ngày làm việc, này kia, kia nọ, rồi tới già, chết. [12:31]

Sanh, trụ thành cái thể này, phải không? Nói, “con người sanh ra.”

Bây giờ chúng ta muốn đi lên để thấy cái hồn, là phải đi ngược lại 100% lúc chúng ta đi xuống, thấy chưa? Đi xuống thì “Tôi đâm đầu đi xuống,” (nghe không rõ), nhập sanh dục; thấy chưa?

Bây giờ đi tới trở lộn lên thì chúng ta phải mở bộ đầu nó mới có chỗ đi lên!

Chúng ta Soi Hồn, thấy không? Để cái, cái, cái đầu này nó chấn động hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ mới trở lại tự nhiên, thấy không?

Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển nó mở cái Nhâm - Đốc Mạch, nó mới đưa cái trón đi lên.

Thì lúc đó nó trụ rồi thì cái điển, là hồi trước nó xuống bằng điển, nó trụ vô trong cái miếng thịt đó, cục thịt đó, rồi ra đời nó mới cục tay, tay chân cục cựa, rồi mới khóc la. Rồi bây giờ nó phải trụ cái điển rồi nó mới ra một cái Thánh Thai, nó xuất một điểm trắng, nó đi ra, đi đi đi đi vòng quanh năm (nghe không rõ), rồi nó thấy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ.

Rồi tới một ngày nó trụ vô trong cái Thánh Thai.

Thì lúc đó nó xuất ra thành một cục, mặt, mắt, mũi, tai, miệng như ở thế gian, tay, chân như thế gian, nhưng mà nhỏ hơn, nhỏ hơn cái xác này; nó như con bé bé, đi đứng dễ dãi nhanh nhẹ vô cùng.

Mà trước khi muốn trở về cái hồn, phải trở về cái Thánh Thai trước, rồi mới xuất ra mới thành, hòa hợp với thanh khí điển, rồi lúc đó nó mới tạo ra cái hồn.

Thì muốn khám phá như vậy cho nên chúng ta Soi Hồn, Pháp Luân, Thiên Định để đi tới chỗ đó; đi trở lộn về có trật tự như vậy.

Nhưng mà trong cái cơ cấp bách này, kêu mọi người phải niệm ngay trung tim bộ đầu, để rút cái phần điển đó thừa tiếp cái ân điển của Thượng Đế giáng lâm bất cứ giờ phút nào trong thời gian này, để có sự liên hệ, và rủi xảy ra một cái gì biến thiên, thì Bề Trên xuống chiếu một cái chúng ta đi theo cái đường đó đi lên luôn, đi chuyển cho chúng ta tới một quả địa cầu mới, hay là một chỗ nào đó.

Cho nên, cứ bền tâm vững chí mà đặt cái đức tin chúng ta trở về với quân bình, là sẽ được an ngự nơi quân bình, mới mẻ.

Và nếu chúng ta còn ôm sự động loạn, tranh chấp thì không bao giờ có cơ hội trở về, vì động loạn tranh chấp thì nó làm sao nó bay bổng lên được?

Mà trong lúc mình Soi Hồn thì cái luồng điển nó ở chỗ này, ở trên hút.

Còn thay vì những người thường nó không có.

Nó không có, nó phải làm gì?

Phải làm thiện, nó phải lập hạnh hy sinh cứu giúp người, thì cái tâm hồn nó nhẹ.

Nếu bây giờ một người mà hần học, sân si, mà chúng ta đem nó vô trong xã hội, nó đi cứu được người, mà thấy người chết mà nó cứu được sống, mà thấy người đau khổ nó cho cơm ăn, áo mặc, nó làm điều thiện và khuyên người ta từ buồn khổ mà trở vui vẻ, thì về cái tâm hồn nó nhẹ, thấy không?

Nó cũng quân bình như những người Soi Hồn và Pháp Luân, Thiên Định; nó nhẹ sẵn rồi thì tới cái lúc mà nguy biến thì Bề Trên chiếu xuống là hút nó đi rồi, Ngọc Phù chiếu xuống là hút đi rồi, thấy chưa?

Còn chúng ta đây cũng vậy, chúng ta đây là mau hơn, trực tiếp hơn: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiên Định mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi đêm, mỗi giờ; giờ cấp bách, giờ ngày, giờ đêm để dọn cái cơ sở này đi lên trên thay vì ở lại đây.

Chúng ta chọn đường đi về quê rõ ràng.

Mỗi đêm mỗi làm là mỗi đi lên, không có ở lại đâu.

Giải thoát thật sự. Trực tiếp ngày biến thiên là ta ở đó chứ không phải ở đây. Không có sợ cái chuyện chết nữa.

Cho nên, người tu thiền bảo đảm hơn, mà tự xác nhận rõ ràng, “Đường đi của tôi.” Thì bây giờ các bạn chưa tu thì thấy động loạn, mà tu rồi thì cảm thấy nhẹ, vứt bỏ lần lần cái ngoại cảnh rồi, nó nhẹ rồi.

Mà tính lại cái thời gian bao lâu? Thời gian mới có 6 tháng, 1 năm là thấy nó đã thay đổi. Và thay vì người kia đi làm phước 3 năm, 4 năm chưa đổi được cái tướng. Cái này 1 năm trở lại thấy đổi rồi. Ngồi được tiếng đồng hồ thiền á, 1 tiếng là thấy thay đổi rồi, đừng có nói ngồi lâu; thấy không?

Do ai?

Do cái công phu, do sự cố gắng, do sự dày công của hành giả. Chớ bình thường kêu nó ngồi 1 tiếng, làm sao nó ngồi nổi? Ngồi chơi ăn nhậu mà nhiều khi nó ngồi không nổi mà, đừng nói kêu ngồi thiền ngồi 1 tiếng. Từ đó họ đạt tới 2 tiếng, 3 tiếng, ngồi tới sáng, họ nhẹ nhõm; tâm hồn họ không có cái gì lo âu nữa. Chỉ chờ một chút thôi, tới cái chuyện thay đổi cơ duyên, “bụp” là họ đi tới chỗ kia.

Thành ra, phải làm lẽ theo cái cơ biến chuyển hiện tại, và không chờ Thánh Thai, không chờ gì, không có vọng động vấn đề đó!

Lo tu riết, rồi tới đó, “rút,” là đi tới, nhóc một cái là đi tới.

Cho nên, bây giờ có một số tuổi trẻ vô tu, số đó nó ý thức được và nó tu, thì số đó sẽ được trọn lành, vì Tinh, Khí, Thần nó đầy đủ,

Mà nó chịu tu rồi nó giải quyết lẹ lắm, không có khó khăn. Cái cuộc biến thiên tới là nó được đi làm việc liền, làm ngay. Người ta đã chọn sẵn hết!

Còn những người mà đụng vào cái thất tình lục dục phải bị bê trễ, chắc chắn là phải bị bê trễ. Phải đoạn dứt được thất tình lục dục mới được nhẹ nhàng.

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

[Hồ Huệ sư tư tâm]

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý bạn đạo thiên, niệm phật hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn đạo Vương Thanh Sơn, bạn đạo Vương Thanh Phú là Bạn đạo Bác **VƯƠNG THIÊN TỬ (BÁC TÁM)** sinh ngày **10 tháng 6 năm 1924**, mất lúc 8:30 sáng thứ Hai ngày 17 tháng 2 năm 2025, tại Renton, tiểu bang Washington, USA hưởng thọ 100 tuổi tây (101 tuổi ta), được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Phú chân thành cảm ơn quý bạn đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình